

ประกาศ

รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ชั้นตอนที่ ๑ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ชั้นตอนที่ ๒

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับ มาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ นั้น

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ชั้นตอนที่ ๑ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ชั้นตอนที่ ๒ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์ การประเมินรางวัลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ชั้นตอนที่ ๑ การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ (ไม่รวมประเภทร่วมใจแค้น ซึ่งได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖)
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๕๗ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๒๔ รางวัล

ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๒ รางวัล		
๑	กรมอนามัย	กรมอนามัยเปิดใจ ส่งเสริมประชาชนรอบรู้สุขภาพ
๒	กรุงเทพมหานคร	BMA เปิดระบบ เปิดใจ ใกล้ชิดประชาชน
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๘ รางวัล		
๑	กรมชลประทาน	น้ำจืด เจื่อน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน
๒	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	การแก้ปัญหาหนีเวศทางทะเล ชายหาดบางแสน
๓	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ป่าในเมืองกระบี่
๔	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	โนนแดงโมเดล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม
๕	กรมส่งเสริมสหกรณ์	พันธมิตรร่วมใจ เกาะเกษตรสดใส กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน
๖	กรมสุขภาพจิต	Sati App กู้บการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
๗	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	พลิกฟื้นป่าจาก ลุ่มน้ำปากพนัง คืนความยั่งยืน ให้ชุมชน



ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๘	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	พลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเข้าถึง ทั่วถึง เป็นธรรม จังหวัดสตูล
ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน ๕ รางวัล		
๑	นางลำพูน โมรานอก	โนนแดงโมเดล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม (เสนอชื่อโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
๒	นายสุนทร ทองแสน	พันธมิตรร่วมใจ เกษะเกษตรใส กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน (เสนอชื่อโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์)
๓	นายอดิพล ดำพิลา	พลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเข้าถึง ทั่วถึง เป็นธรรม จังหวัดสตูล (เสนอชื่อโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
๔	นายอมรเทพ สัจจะมนูวงศ์	Sati App กับการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เสนอชื่อโดย กรมสุขภาพจิต)
๕	คณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชนงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุ่น จังหวัดพะเยา	น้ำจุ่น เจื่อน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน (เสนอชื่อโดย กรมชลประทาน)
ประเภทเลื่องลือขยายผล จำนวน ๓ รางวัล		
๑	กรมชลประทาน	ระบบชลประทานแก่งคอย - บ้านหมอ สร้างผลผลิตคุณภาพ จากฟาร์มถึงมือ (From Farm to Fair)
๒	กรมประมง	ธนาคารสัตว์น้ำลำปาง ศูนย์กลางการขยายผลต้นแบบแหล่งผลิตสัตว์น้ำชุมชน
๓	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	คู่มือชุมชนอยู่ร่วมกับป่าสมบูรณ์ ตอบโจทย์พื้นที่สูง
ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย จำนวน ๖ รางวัล		
๑	กรมการข้าว	การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
๒	กรมควบคุมโรค	ขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน
๓	กรมประมง	“คุ้งกระเบนโมเดล” ต้นแบบการบูรณาการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
๔	กรมส่งเสริมสหกรณ์	การใช้กลไกสหกรณ์และภาคีเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
๕	จังหวัดสกลนคร	“โคขุนโพนยางคำ” พลังเครือข่าย เปลี่ยนวิถีโคพื้นบ้าน สู่มาตรฐานสากล
๖	จังหวัดสุรินทร์	สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์



หมายเหตุ ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสด ในการนำเสนอผลงานได้ ทั้งนี้ ผลการประเมิน สามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๓๓ รางวัล

ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดชิดประชาชน จำนวน ๔ รางวัล		
๑	กรมปศุสัตว์	เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์
๒	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
๓	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ระบบเปิดภาครัฐของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	SME ACCESS TO SUCCESS : เปิดประตูสู่ความสำเร็จ SME ไทย
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๒๑ รางวัล		
๑	กรมการพัฒนาชุมชน	การบริหารจัดการหนีภาคครัวเรือนโดยชุมชนป่าเพิ่ม
๒	กรมการพัฒนาชุมชน	บ้านถ้าเสือ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๓	กรมควบคุมโรค	มอโกรทะโมเดล : นวัตกรรมชุมชนโรคหนองพยาธิ
๔	กรมควบคุมมลพิษ	การขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕	กรมชลประทาน	น้ำน้อย ย่อมแพ้ใจ อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด จังหวัดน่าน
๖	กรมชลประทาน	พลิกนาแล้ง เป็นนาล้าน
๗	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร่วมใจชุมชนชายฝั่งจัดการขยะแบบครบวงจร
๘	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	“หนองฝ้าย” ต้นแบบการพัฒนา น้ำบาดาลแก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งอย่างยั่งยืน
๙	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ห้องเช่าคนละครึ่ง ที่พึ่งคนไร้บ้าน
๑๐	กรมโยธาธิการและผังเมือง	โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชุมชนต้านภัยสุขภาพ บ้านนาม่วงโมเดล
๑๒	กรมส่งเสริมการเกษตร	กลุ่มเกษตรกรยางพาราคำผิง ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร
๑๓	กรมส่งเสริมการเกษตร	ฝักสวยห้วยผึ้ง โมเดล
๑๔	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ฝักปลอดภัยทุบเปลือก สร้างชุมชนใหม่ ด้วยวิธีสหกรณ์
๑๕	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	การอำนวยความสะดวกธรรม ค้นพื้นที่ป่าชุมชน บ้านปางยาง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย *
๑๖	กรมสุขภาพจิต	เยาวชนทุ่งสงยิ้มแฉ่ง...สรรค์สร้างใจแกร่งอย่างยั่งยืน

ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๑๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	โมเดลสูงวัยไทยยุค “เปลี่ยนสูงวัยพึ่งพิง...เป็นพึ่งได้”
๑๘	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรีร่วมใจแก้ไขปัญหาลดฝุ่นพิษใหม่เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
๑๙	จังหวัดสิงห์บุรี	Soft power สร้างคุณค่าให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
๒๐	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	ปายางปรับวิถี คีนผืนป่า ลดปัญหาความขัดแย้ง
๒๑	สถาบันพระปกเกล้า	การเสริมสร้างพลังพลเมือง : คนใกล้เมือง จังหวัดแพร่
ประเภทเลื่องลือขยายผล จำนวน ๓ รางวัล		
๑	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชนต้นแบบบ้านน้ำเค็ม : เครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน
๒	กรมสรรพากร	ภาษี e-Service สร้างการแข่งขันอย่างเท่าเทียมด้วยการมีส่วนร่วม
๓	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ยกระดับบริการงานยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนาทั่วถึงเป็นธรรม เท่าเทียม
ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย จำนวน ๕ รางวัล		
๑	กรมส่งเสริมการเกษตร	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร
๒	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานด้วยเครือข่าย GLP แบบมีส่วนร่วม
๓	กรมสุขภาพจิต	เครือข่ายป้องกันการฆ่าตัวตาย
๔	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	ศูนย์วิจัยชุมชน โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
๕	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ BCG Model

หมายเหตุ * ปรับจากประเภทประสิทธิผลเครือข่าย เป็นประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม

๒. สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๘๘ รางวัล แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๑๒ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	กรมควบคุมโรค	สถาบันบำราศนราดูร	ต้นแบบการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid 19 ในภาวะวิกฤต



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๖ ผลงาน			
๑	กรมการแพทย์	สถาบันประสาทวิทยา	การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ
๒	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	พัฒนาระบบ e-Service การตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
๓	กรมสุขภาพจิต	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	School Health HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่
๔	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	2T Safety in ER
๕	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์	Health Station (สถานีรักษสุขภาพ)
๖	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลหนองจิก	ชุมชนอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยหลักศาสนาอิสลาม (Nongjik Kesehatan jiwa)
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	- กรมกิจการเด็กและเยาวชน - กรมการปกครอง - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กรมบัญชีกลาง - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	การบูรณาการข้อมูลในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประเภทบริการตอบโต้ตรงใจ จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	กรมสรรพากร	กองวิชาการแผนภาษี และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ (VAT for Electronic Service : VES)
๒	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	แพลตฟอร์มการพัฒนาและบริหารจัดการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล	ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th
ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	กรมปศุสัตว์	-	-

หมายเหตุ ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการพิจารณา ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดในการนำเสนอผลงานได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี / ดีเด่น” จำนวน ๖ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทนวัตกรรมกรรมการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	กรมการปกครอง	สำนักบริหารการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนา เทคโนโลยีการทะเบียน	ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Thai ID)
๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่	รู้ไว ช่อมไว ไฟมาไว (Quick to Know Quick to Fix Quick to Return : 3Qs)
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย	Tanee Smart Safety Zone 4.0
๒	จังหวัดหนองบัวลำภู	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู	การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัจฉริยะ (Smart Kids)
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กองพัฒนาระบบ การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	การยกระดับศูนย์ข้อมูลการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus)
๒	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลระยอง	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง : หนึ่งเดียว ทุกคนเข้าถึงได้ ในนวัตกรรมและ มาตรฐานเดียวกัน

หมายเหตุ ๑. ผลงานในกลุ่มที่ ๒ จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานที่เสนอขอรับรางวัลเพิ่มเติม (ยกตัวอย่างประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม) (๒) ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาผลงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ (แสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง เป็นต้น) (๓) ความยั่งยืนของผลงาน โดยแสดงให้เห็นแนวทางการขยายผล หรือการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการร่วมขยายผล และ (๔) จุดเด่น/ความโดดเด่นของผลงาน

๒. ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ ๑ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้า กระดาษ A4 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Firefox โดยใช้ URL <http://awards.opdc.go.th/awardsregister/> (ไม่ต้องเติม s หลัง http) และใช้ Username และ Password เดิม ที่ใช้ในการสมัครรางวัล เพื่ออัปโหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีเด่น และจะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการพิจารณา ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดในการนำเสนอ



ผลงานได้ หากข้อมูลเพิ่มเติมมีความชัดเจนและโดดเด่น และผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดี หรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

กลุ่มที่ ๓ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๗๐ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๑๙ ผลงาน			
๑	กรมควบคุมมลพิษ	กรมควบคุมมลพิษ	การพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
๒	กรมชลประทาน	สำนักวิจัยและพัฒนา	ช่วยไทรงามโมเดล ต้นแบบการกำจัดจอกหูหนูยักษ์อย่างยั่งยืน
๓	กรมปศุสัตว์	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	การผลิตวัคซีนโรคล้มปี่ สกิน เพื่อควบคุมป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน
๔	กรมพลศึกษา	กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	งานบริการทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๕	กรมพัฒนาที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	นวัตกรรม รู้จริง ฟิช ดิน ปุ๋ย (Thai Soil Fertility Management : TSFM)
๖	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	นวัตกรรมชุดตรวจดีเอ็นเออย่างง่ายกับการพัฒนาบริการการตรวจวินิจฉัยโรค
๗	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สถาบันวิจัยสมุนไพร	เชียงใหม่ขาดจาก ๑๐๐ บาท สู่มลพิษภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ๑๐๐ ล้าน
๘	กรมศุลกากร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)
๙	กรมสรรพสามิต	ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมัน
๑๐	กองทัพอากาศ	โรงเรียนจ่าอากาศ	การซ่อมบำรุงอากาศยานโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับการจำลองภาพเสมือนจริงในรูปแบบ Metaverse
๑๑	กองทัพอากาศ	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	เตียงพลิกตัวป้องกันแผลกดทับ “เตียงของพ่อ”
๑๒	กองบัญชาการกองทัพไทย	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	ถังกล SGR นวัตกรรมเติมน้ำลงใต้ดินแบบพอเพียง : Sufficiency Groundwater Recharge Tank
๑๓	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อม	การพัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรจากตากใบสู่อาเซียน
๑๔	จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลขอนแก่น	ระบบช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีและการอำนวยความสะดวกตรงทางการแพทย์ (on-line medical direction)

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๑๕	จังหวัดราชบุรี	โรงพยาบาลราชบุรี	แพลตฟอร์ม ฮุกกะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ
๑๖	การประปานครหลวง	ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	ยานได้น้ำไร้คนขับ “ชาญสมร”
๑๗	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย	นวัตกรรมเครื่องบำบัดโรกระบบทางเดินหายใจ อัตราการไหลสูงในภาวะฉุกเฉิน การระบาด COVID - 19 ใน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘	มหาวิทยาลัย นวมินทราชินราชมงคล	คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล	“ระบบโทรเวชกรรมวชิรพยาบาล โดยแอปพลิเคชัน Vajira@Home”
๑๙	มหาวิทยาลัยมหิดล	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล	โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Net PAMA)
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๔๑ ผลงาน			
๑	กรมการขนส่งทางบก	สำนักการขนส่งสินค้า	ใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License)
๒	กรมการค้าต่างประเทศ	สำนักบริการการค้า ต่างประเทศ	การพัฒนางานบริการออกหนังสือสำคัญ การส่งออก - นำเข้าสินค้า แบบไร้เอกสาร (Paperless)
๓	กรมการแพทย์	โรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณธัญบุรี	Home PC Happy everywhere : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
๔	กรมการแพทย์	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	UDCH E-Referral system for Prompt Cancer Care
๕	กรมการแพทย์	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	HPV Self-sampling ทางเลือกใหม่ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง
๖	กรมกิจการเด็กและ เยาวชน	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3 Plus พลิกชีวิตใหม่ (๓ กระบวนการ + ๓ ศาสตร์ + ๓ กลไก)
๗	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา	สานพลังทีม พลังเครือข่าย ร่วมใจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ ๙
๘	กรมควบคุมโรค	กองโรคติดต่อทั่วไป	ระบบการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ผู้มารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (FIRST)
๙	กรมบังคับคดี	กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	บริการยื่นคำร้องเบ็ดเสร็จ (All-in-One Filling Services : AFS)
๑๐	กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	แพลตฟอร์ม ๑๓๘๔ ปภ. แจ้งเหตุสาธารณภัย



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๑๑	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองแบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Landuse Plan
๑๒	กรมวิชาการเกษตร	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
๑๓	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์	ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยโรคดาวน์ซินโดรมสำหรับหญิงตั้งครรภ์แบบไร้รอยต่อของประเทศไทย
๑๔	กรมส่งเสริมการเกษตร	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย	คลินิกพืช (Plant Clinic)
๑๕	กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	การสร้างโมเดลต้นแบบข้าวโพดหลังนาครบวงจรผ่านระบบสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
๑๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	การพัฒนาระบบการจัดการและประเมินคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลภาครัฐ
๑๗	กรมสุขภาพจิต	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบบริการจิตเวชทางไกล เพื่อคนไทยสุขภาพจิตดี (Tele-psychiatry)
๑๘	กรมหม่อนไหม	สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๒ จังหวัดอุดรธานี	มหัศจรรย์แห่งความงามแห่งผืนผ้าพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
๑๙	กรมอนามัย	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพโภชนาการและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
๒๐	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายวิหขารุศ	พัฒนาเครือข่ายเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพบกที่ ๔
๒๑	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง	คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้ความหวังสู่ทะเบียนราษฎรชนชาติไทย
๒๒	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เสนอชื่อโดย นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข)	โรงพยาบาลหาดใหญ่	เตือนก่อนปลอดภัยกว่า Rapid Response Alert ³ *
๒๓	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	ศูนย์สรรหาและเลือกสรร	การพัฒนาระบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๒๔	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อย. ขง่ายได้ที่บ้าน (FDA SMART LICENSING)
๒๕	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	โมไบล์แอปพลิเคชันเพื่อบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี (AR) และ (VR) *
๒๖	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event Platform)
๒๗	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา	การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการจัดการศพโควิด - 19 ตามบริบทพหุวัฒนธรรมของเครือข่ายจังหวัดยะลา
๒๘	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา	ชวามลาญกาบูกับ “ปัญหาการกินยา” เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
๒๙	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	ศูนย์ฝึกสมอง Smart ผู้สูงอายุ (Lomkao's Smart aging Brain center) *
๓๐	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุโระ จังหวัดนราธิวาส	การจัดการศพติดเชื้อโควิด - 19 ระยะหลังการระบาดตามวิถีอิสลาม โดยชุมชนอำเภอแว้ง
๓๑	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุโยะ จังหวัดนราธิวาส	การพัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีน Covid - 19 แบบพหุวัฒนธรรม BER SATU PATU ขอบชายแดนใต้
๓๒	จังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	การส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ “สดจากฟาร์ม เสิร์ฟจากเว็บ”
๓๓	จังหวัดพิจิตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในกระบวนการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
๓๔	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานการแพทย์	โครงการ Smart OPD *
๓๕	เทศบาลตำบลท่าคันโท	เทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	นวัตกรรม EMS 365 องศา พิกัดชีวิต พิกัดฉุกเฉิน
๓๖	บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด	บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด	โครงการจัดส่งกระดาษซับเลือดเด็ก กระดาษดูดแลสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด
๓๗	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๓๘	สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ	การพัฒนาแบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ทางอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
๓๙	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	สำนักพัฒนา	ระบบตลาดเกษตรนาน : สร้างคุณค่า ผู้สังคมคุณภาพด้วยเศรษฐกิจสีเขียว
๔๐	สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน)	สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	Thai MICE Connect *
๔๑	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะกรรมการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยเด็กระบบ หายใจ สาขาวิชาการ หายใจและการนอนหลับ และงานการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชศาสตร์	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็ก ระบบหายใจที่มีภาวะพึงพิงระยะยาว
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย	- สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย - สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี - กรมการปกครอง	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวง มหาดไทย กับหน่วยงานภาครัฐด้านร้องเรียน ร้องทุกข์
ประเภทบริการตอบโต้โดยตรงใจ จำนวน ๔ ผลงาน			
๑	กรมควบคุมโรค	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช	“Phuket Tourism Sandbox” สร้างสมดุลสุขภาพ และเศรษฐกิจสังคมของ ประเทศไทย
๒	กรมปศุสัตว์	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขาย และผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital
๓	สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (มาตรการ THAI SME - GP)
๔	บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม	บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม	ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. FA Center
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	กรมประมง	กองตรวจสอบคุณภาพ สินค้าประมง	ขยายระบบการให้บริการการตรวจสอบ ย้อนกลับสัตว์น้ำ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สู่เรือประมงพื้นบ้าน



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๒	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	Well Station : ขยายผลคอนโดโดยพัฒนาระบบจัดจ่าย กลุ่มเป้าหมายอยู่ดีมีสุข
ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๓ ผลงาน			
๑	กรมการจัดหางาน	-	-
๒	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	-	-
๓	กรมหม่อนไหม	-	-

หมายเหตุ * ปรับจากประเภทนวัตกรรมบริการ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ

๓. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ชั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

๓.๑ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ชั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน
๑	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒	จังหวัดขอนแก่น

๓.๒ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนาม

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ชั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๒๑ รางวัล ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน
หมวด ๑ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๔ รางวัล	
๑	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒	จังหวัดนครสวรรค์
๓	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔	จังหวัดสุรินทร์
หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๕ รางวัล	
๑	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓	จังหวัดตรัง
๔	จังหวัดลำพูน
๕	จังหวัดสุโขทัย
หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๒ รางวัล	
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒	จังหวัดนครราชสีมา
หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จำนวน ๓ รางวัล	
๑	กรมการแพทย์

Smith

๒	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๓	สำนักงานประกันสังคม
หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ รางวัล	
๑	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จำนวน ๖ รางวัล	
๑	กรมที่ดิน
๒	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๓	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๕	จังหวัดสุรินทร์
๖	จังหวัดหนองคาย

๓.๓ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๓๕ รางวัล ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน
๑	กรมการขนส่งทางบก
๒	กรมการพัฒนาชุมชน
๓	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๔	กรมที่ดิน
๕	กรมธนารักษ์
๖	กรมประมง
๗	กรมปศุสัตว์
๘	กรมพัฒนาที่ดิน
๙	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๐	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๑	กรมศุลกากร
๑๒	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓	กรมสรรพสามิต
๑๔	กรมสรรพากร
๑๕	กรมอนามัย
๑๖	กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๗	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๘	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๑๙	สำนักงานประกันสังคม
๒๐	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๑	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๒	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๓	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ลำดับ	หน่วยงาน
๒๔	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒๕	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๒๖	จังหวัดขอนแก่น
๒๗	จังหวัดตรัง
๒๘	จังหวัดนครราชสีมา
๒๙	จังหวัดศรีสะเกษ
๓๐	จังหวัดสระบุรี
๓๑	จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๒	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๓	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๓๔	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
๓๕	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หมายเหตุ หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ชั้นตอนที่ ๒ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวิดีโอ หรือถ่ายทอดสดในการนำเสนอผลงานได้

สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง ๓ สาขา ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจะแจ้งกำหนดการตรวจประเมินฯ ให้ทราบที่ www.opdc.go.th ผลการพัฒนาระบบราชการ > รางวัลเลิศรัฐ > ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับการประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ชั้นตอนสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลให้ทราบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ยกเว้นประเภทรวมใจแก้จน)
 - โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๖ (นวลจันทร์) ๘๙๘๓ (โชณรังสี)
 - e-mail : pseapdc2566@gmail.com
- สาขาบริการภาครัฐ
 - โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๔๖ (สุปรียา) ๘๙๖๔ (อรุธิตา)
 - e-mail : tpsa2023@gmail.com
- สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 - โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๖๕ (เบญจมาภรณ์) ๘๙๖๒ (สบดี)
 - e-mail : pmqa@opdc.go.th